



รองรับครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ชุมชนแออัด รับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ระบบสวัสดิการการศึกษา เป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง เด็กไม่ต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ มีอาหารเช้าและกลางวันให้รับประทานอย่างอิ่มท้องทุกวัน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นเขตการปกครองพิเศษกระจายอำนาจทางการเมือง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุก 4 ปี และการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สท.) มีสภากรุงเทพมหานคร เป็นสภาที่อนุมติงบประมาณ เทศบัญญัติอนุมติในเชิงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ทีมบริหารมีรองผู้ว่าราชการ 4 ท่าน ที่ปรึกษาจำนวน 9 ท่าน การลง MOU เป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจนของเด็กนักเรียน 253,515 คน (อ้างอิงจากรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการศึกษา เป็นผู้รับนโยบายมาขับเคลื่อน การสืบค้นหาจำนวนรายชื่อนักเรียนที่สอดคล้องกับระบบคัดกรองเครื่องมือของกสศ. ผ่านหน่วยงานสำนักงานการศึกษา มีคณะอนุกรรมการด้านเด็กทุนเสมอภาค เป็นผู้ดูแลกำกับศูนย์ข้อมูล การติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้อำนวยการเขต 50 เขต เป็นผู้รับนโยบายสั่งการผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน 437 แห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล จนได้เด็กที่มีคุณสมบัติ ปัญหาที่เผชิญอยู่ส่งตามจำนวนผ่านผู้อำนวยการเขต 50 เขต มารวมรายชื่อก่อนคณะกรรมการเสมอภาคที่สำนักงานการศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตาม ลงพื้นที่เด็กนักเรียนบางคนเพื่อให้ถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริงมากที่สุด ต่อจากนั้นส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ กสศ. เพื่อรับทุนเสมอภาคและทุนเด็กวิฤตต่อไป

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นองค์กรรัฐแต่มีบทบาทเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษา กสศ. มีคณะผู้บริหารและบอร์ด คณะกรรมการมาจากหลายฝ่ายทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประชากร นักเรียนผู้ยากไร้ 15% ของประชากรทั้งประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อยุติวงจรความยากจนการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น กสศ. เป็นระบบทำงานขับเคลื่อนลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยืดหยุ่นและมีความอิสระพอสมควร จนเกิดเครือข่ายการทำงานทุก ประเด็นปัญหาทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง มีเด็กยากจนด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ยากจน เมืองเหลื่อมล้ำมากที่สุด และมีเด็กทุกกลุ่มทุกประเภทอยู่ร่วมกัน ในกทม. ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือให้โอกาสมากที่สุดเช่นเดียวกัน การขยายความร่วมมือต่อไปจำเป็นต้องประสานกับภาคประชาสังคม (NGOs) กลุ่มต่าง ๆ ใน กทม. ซึ่งมีอยู่มากมาย เช่น กลุ่มคลองเตยต้องรอด มูลนิธิต่าง ๆ และอาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น

การลง MOU ระหว่างกทม. กับกสศ. เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันแก้ไขศูนย์รวมของความเหลื่อมล้ำ ของประเทศ องค์กรทั้งกทม. และกสศ. ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ คล่องตัว อำนาจที่ได้รับมอบหมาย มีภารกิจที่บูรณาการช่วยเหลือกันในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการให้โอกาสและ ทุนการศึกษา MOU นี้จะเป็น Model สำคัญของการกระจายอำนาจทางการศึกษา การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อื่น ๆ การลง MOU ระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ยุติหรือลดน้อยลงได้